



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 408/2553

7 กรกฎาคม 2553

“ศุภชัย” เน้นพัฒนาศักยภาพสหกรณ์โดยเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ทั้งในภาคและนอกภาคการเกษตร  
หวังช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในสามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ



นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางธุรกิจและเงินทุน ระหว่างชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงทางธุรกิจ ณ โรงแรมอโนมาว่า ในสภาวะการณ์ปัจจุบันสังคมต้องการความปรองดอง และต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างความสมดุลให้เกิดความสามัคคี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์สากล ที่ส่งเสริมให้สหกรณ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ การดำเนินการของสหกรณ์ในปัจจุบัน มีทั้งสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรและแต่ละสหกรณ์ ยังขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ การช่วยเหลือด้านการเงินให้กับสหกรณ์การเกษตรที่มีเงินทุนไม่เพียงพอในการทำธุรกิจ ดังนั้น การจัดทำโครงการความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ทั้งในภาคและนอกภาคการเกษตรแล้ว ยัง สามารถช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ รวมทั้งยังเป็นการช่วย ลดต้นทุน การผลิต ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรด้วย



นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในปี 2550 พบว่า สหกรณ์การเกษตร มีทุนดำเนินงานสูงขึ้น เนื่องจากค่าวัสดุการเกษตร อาทิ ปุ๋ยเคมี และน้ำมันเชื้อเพลิง มีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ที่ประสบปัญหาในด้านเงินทุนในขณะนี้ มีจำนวนกว่า 30% ดังนั้น หากสหกรณ์ทุกประเภทสามารถร่วมมือกันทางธุรกิจ เช่น การกู้ยืมเงินระหว่างกัน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าที่อื่น หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างสหกรณ์ภาคเกษตรกับ สหกรณ์นอกภาคเกษตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนในการธุรกิจแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป

อนึ่ง ชุมชมร้านค้าสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชรสท.) ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางธุรกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนกับสหกรณ์การเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรได้มีแหล่งเงินทุนซื้อสินค้าราคาถูก นอกจากนั้น สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิต จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน ปุ๋ยเคมี รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ตลอดจนสหกรณ์การเกษตร จะได้รู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์มากขึ้นด้วย